

ข้าพเจ้า ดร.พร้อมจิต ศรียามัย

ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2-3 และนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ และสาขาวิชาอณูชีววิทยา บริหารงานบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดยเน้นรับผิดชอบทางด้านเคมีคลินิก และปฏิบัติงานงานวิจัย และร่วมงานประเพณีต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

S Service & Health promotion to Excellence

แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนางานบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยา ให้ได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory Accreditation) จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย การติดตามการรักษาผู้ป่วย และการตรวจคัดกรองโรค ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (S1.3.1, S1.4.1)

M Management to Excellence

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการคิดโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (M1.1.1) และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา (M1.1.1) รวมทั้งสนับสนุนเข้าร่วมโครงการสร้างความผูกพันและสร้างพลังแห่งการทำงานเป็นทีมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (M1.3.1) และมีส่วนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนของคณะฯ เพื่อให้การบริหารจัดการของคณะฯ มีประสิทธิภาพ (M1.4.2)

A Academic to Excellence

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้าได้วางแผน จัดการเรียนการสอน และประเมินการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์สำหรับนิสิตแพทย์ระดับพรีคลินิก และรายวิชาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตแพทย์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาการชีพ และมีความพร้อมสำหรับสอบประเมินความรู้ National license (A1.1.1) รวมทั้งร่วมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME (A1.1.1) นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรในการจัดอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาพื้นฐานให้กับอาจารย์ใหม่ และมีส่วนร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านพรีคลินิก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานและ

วิชาการทางด้านแพทยศาสตรศึกษา (A1.1.1) และร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษา (A2.1.1)

R Research to Excellence

แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

ข้าพเจ้ามีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และได้รับการอ้างอิง (citation) และร่วมเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย (KM) กับนักวิจัยท่านอื่น (R1.3)

T Toward International Level

แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ

ข้าพเจ้าเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มศว และกรรมการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (T1.1.1) และเป็นกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีโอกาสร่วมคณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ (T1.3.1) รวมถึงร่วมงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณาทุนสนับสนุนให้נסิตไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ และช่วยจัดทำเอกสารสำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (T1.3.2)